
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 
เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ( 21 สิงหาคม  2567) 
------------------------------------------------------- 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕54  ข้อ ๓3 วรรค 4 ให้ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น มีมติรับรองแล้วใน
ที่เปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ได้รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อ วัน พุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง มติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ได้รับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวแล้ว ในรอบการประชุม สมัย สามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อ วัน 
พฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
   

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และนโยบายต่างๆของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

สิบเอก    

      (พินิจ ม่วงเกตุ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วัน พุธ ที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ  

--------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑.  สิบเอกพินิจ  ม่วงเกตุ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ  
๒. นายไกรสร  เมืองสุวรรณ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 
๓. นายบันลือศักดิ์ ศิริโสม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หมู่ที่ ๑ 
๔. นายพลากร  เครือใยอินตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หมู่ที่ ๒ 
๕. นายอภิวัฒน์  ขัดสงคราม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หมู่ที่ ๔ 
๖. นางจันทรรัตน์  หอมแก่นจันทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หมู่ที ่๕ 
๗. นายษายน  เมืองมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หมู่ที่ ๗ 
๘. นายสุวิทย์  ติ๊บเบชา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หมู่ที่ ๘ 
๙. นายมนัส  ไพศาลรุ่งเรืองกิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หมู่ที่ ๙ 
๑๐. นายด้าย  ดวงมลิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. นายรพีภัทร  เบียแลกู่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หมู่ที่ ๑๑ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสนั่น   มาหล้า   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 
๒. นายอานน   ไชยชนะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 
๓. นายทวี   แก้วนา   เลขานุการนายก อบต. 
๔. นางสาวกอบแก้ว  แก้วคำ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / เลขานุการสภาฯ 
5. ร.ท.คำพูน   ไชนามล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
6. นางสาวสายสุนี     จันทาพูน  ผอ.กองการศึกษา 
7. นางสาวซาลามะ    บูรณดีน   จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นายธรรมนูญ    เรือคำ   นายช่างโยธาชำนาญงาน 
9. นางสาวสุภาภรณ์ สมไผ่   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
10. นางสาวจุฑามาส     นันติวงค์   ผู้ช่วยธุรการ 
11. นายพัศม  ลาชโรจน ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
12. นางสาวเมทินี มูลรัตน์   นักทรัพยากรบุคคล 
13. นางสาวสุพรรณี จินะกาศ   คนงาน 
14. นางสาวอทิตยา นาใจ   คนงาน 
ผู้ไม่มาประชุม    

- ไม่มี 

 
2/ผู้มาประชุม........... 
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ผู้มาประชุม  ๑1 คน 
ผู้ไม่มาประชุม    - คน  
ผู้เข้าประชุมร่วม  14 คน      
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภาฯ        -   เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุม และ ผู้เข้าร่วม 
ประชุมฯ แล้ว ปรากฏว่า ครบจำนวนองค์ประชุม ดังนั้น  จึงเชิญ เรียนเชิญท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีค้ำ  ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อม เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญท่ี 
3 ครั้งที ่2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วัน พุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2567  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

-  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- เพ่ือ รับรองสำเนารายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัย
สามัญ สมัยที๓่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  วันที่ ๑3  สิงหาคม ๒๕๖7 
 

ประธานสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๓ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๓๓ กำหนดให้ "รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุก
คราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซ่ึง
คณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว พร้อมทำขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้มีโอกาส ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน และให้ สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุม
นั้น การแก้ไขถ้อยคำ ในรายงานการประชุมให้กระทำโดย มติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น" ดังนั้น จึงขอให้สมาชิก
สภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ้ หากเห็นว่าควรแก้ไขถ้อยคำในรายงาน
การประชุม ไม่ถูกต้อง หรือ พิมพ์ตกหล่น ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม แต ่หากเห็นว่าถูกต้องแล้ว ขอให้ลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ดังกล่าว ด้วย 

นายรพีภัทร เบียแลกู่ (สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11) 

 - เรียนประธานสภา กระผมขอแก้ไข หน้าที่ 13 ชื่อกระผมใช้ตัว ท.ทหาร  ไม่ใช่ ณ.เณร ครับ 

มติที่ประชุม       - เห็นชอบ   10 เสียง  

- ไม่เห็นชอบ   –  เสียง 
- งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

๔.๑ เรื่อง รายงานผลการรับคำแปรญัตติ และมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

3/ประธาน .......... 
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ประธาน สภาฯ -  ตามท่ีประชุมสภา อบต.ศรีค้ำเห็นชอบการ ดำเนินการรับแปรญัตติฯ เมื่อ 
วันที่ 14-16 สิงหาคม 2567 เริ่มรับคำแปรญัตติเวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน ๓ วันๆละ 8 ชั่วโมง รวม
เวลาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ผลการดำเนินงานเรียบร้อยไปด้วยดี ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะชี้แจงให้ที่ประชุมฯ พิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม สภาฯ  ลำดับถัดไป 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 

                   ๕.๑ เรื่อง พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘   
วาระท่ี๒ ขั้น แปรญัตติ 

ประธานสภาฯ -  กล่าว สำหรับในวันนี ้ จะเก่ียวข้องกับการพิจารณาผลการแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 2568 จะเป็นอย่างไร ขอให้เลขานุการสภาฯช่วยชี้แจง ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และ ลำดับถัดไป ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯจะแจ้งรายงานผลการแปรญัตติฯ ขอเชิญครับ  

นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ เลขานุการสภาฯ 

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันอังคาร ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่ง มติที่ประชุม
สภาฯ ได้รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่ายประจำปีฯ 2568 หลังจากนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้ประชุม ครั้งที่ 1  ท่านประธานฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการได้มารอรับคำแปรญัตติ 
จำนวน ๓ วันทำการ รวม จำนวน ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งในวันนี้ ที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ฯ 2568 ในวาระท่ี ๒ และ วาระท่ี ๓ ตามระเบียบฯว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ดังนี้ 

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีฯ ตามร่างเดิม หรือที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงาน และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี หรือ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ทั้งนี้ ข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ ก็สามารถพิจารณาในวาระเดียวกันได้ ฉะนั้นวันนี้จะได้พิจารณาในวาระที่ ๒ 
หลังจากนั้น ท่านประธานฯ ก็จะให้ท่านสมาชิกฯ พิจารณาในวาระที่ ๓ ก็คือ การลงมติพิจารณาเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 2568 และท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จะได้อ่านรายงาน
ผลการรับคำแปรญัตติ และ มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งได้ประชุมมาแล้วและส่ง รายงานผลคำแปร
ญัตติพร้อมมติที่ประชุมฯ ให้ท่านประธานฯแจ้งสมาชิก อบต.เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  

นายษายน เมืองมา (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) 
เรียนประธานสภาฯ กระผม นายษายน เมืองมา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอชี้แจงรายละเอียด  

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 
13 สิงหาคม ๒๕๖7 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ โดยมีมติที่ประชุมได้รับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖8 ตั้งแต่ 

4/เวลา 11.00 น. ........... 
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เวลา 11.00 น. และส่งร่างฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาโดยละเอียดนั้น และได้
กำหนดให้ระยะเวลาการรับคำแปรญัตติ ร่างฯงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีค้ำ โดยมติที่ประชุมกำหนด รับคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 14-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖7 เวลา 
๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว (ไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) นับเวลาทำการ / ไม่ปรากฏว่า ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติ 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 
พร้อมดำเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วัน จันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ช่วงบ่าย ส่งรายงานผลการแปรญัตติฯให้ประธานสภาฯและ ประธานสภาฯส่งรายงานผลการแปรญัตติฯ ให้
สมาชิก อบต.  ประมาณเวลา 15.00 น. ก่อนการประชุม สภา อบต. สมัยสามัญท่ี3 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 
2567 เพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 2568 ในวาระท่ี 2 และ วาระท่ี3 ต่อไป 

 โดยมีระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65 ดังนี้ 

ข้อ ๕0 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม     ร่างเดิมและ
ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้อง
ระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอด จนการสงวนคำแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาฯ ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนการประชุมฯ 

ข้อ ๑10 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอ ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อสภาท้องถิ่นรายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย  

คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ .ศ .๒๕๖8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ โดยละเอียดแล้ว  เห็นว่าร่างฯ ดังกล่าวที่เสนอมานั้นได้ตั้ง
งบประมาณไว้สูงกว่าสถานะการเงินการคลัง เนื่องด้วยมีปัจจัยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในส่วนของภาคการศึกษาด้าน 
บุคลากร จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเยอะกว่าปรกติ  และ การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุสำหรับรายใหม่ ซึ่ง
การประมาณการรายรับ และ รายจ่ายเพิ่ม เพื่อรองรับภารกิจงานตามกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และมีในส่วนที่
ปรับแก้ไขให้ตรงกับภารกิจงานและแผนงาน ด้วยตั้งไว้ผิดประเภทฯ ดังนี้  

 งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
1. โครงการติดตั้งผ้าเพดานพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง  (ตามแบบ อบต.กำหนด) ศพด. บ้านป่ายาง หมู่ที่ 1  

จำนวนเงิน 50,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่า คำชี้แจง..............ฯลฯ...................... 
2. โครงการปรับปรุงต่อเติมสนามเด็กเล่น (ตามแบบ อบต.กำหนด) ศพด.อบต.ศรีค้ำ  บ้านเวียงสา หมู่ที่ 7 

จำนวนเงิน 100,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า คำชี้แจง..............ฯลฯ...................... 
3. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารประกอบ (ตามแบบ อบต.กำหนด) โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ บ้านเวียงสาหมู่ที่ 7  

จำนวนเงิน  138,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า คำชี้แจง...............ฯลฯ..................... 
4. โครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น (ตามแบบ อบต.กำหนด) ศพด.บ้านป่ายาง หมู่ที1่ บ้านเหมืองกลาง 

จำนวนเงิน 50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า คำชี้แจง...........ฯลฯ......................... 

5./โครงการปรับปรุง......... 
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5. โครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น (ตามแบบ อบต.กำหนด) ศพด.บ้านกล้วย หมู่ที่ 5 
จำนวนเงิน 100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า คำชี้แจง...............ฯลฯ.....................  
รวมเป็นเงิน 438,000 บาท 

จากงานดังกล่าว เป็นงาน ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รับผิดชอบโดย กองการศึกษา) มิใช่ 
ภารกิจงานบริการสาธารณะของ กองช่าง ดังนั้น เห็นควรย้าย โครงการฯ ดังกล่าว จากแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง ไปไว้ที่ งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานการศึกษา 

ทั้งนีเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องฯ และ แนวนโยบายในแผนพัฒนา และสอดคล้องกับ 
ปัญหาความต้องการของประประชาชนแล้ว ดังนั้น รายระเอียดอื่นๆ ไม่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมแต่ประการใด  
คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

๑. มีข้อความต้องแก้ไข งานก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) จะไม่มีภารกิจงาน
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 438,000 บาท จะย้ายไปไว้ที่ งานก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานการศึกษา เนื่องด้วย
เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลผิดประเภท (จำนวนเงินคงเดิม) 

  2. อ่ืนๆเห็นชอบ ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ตามเดิม 

 ๓. เห็นชอบ ให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เพ่ือเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ ๓ ต่อไป 

ในส่วนการสรุปตัวเลขการตั้งจ่ายตามแผนงาน และการขยับตัวเลขให้ตรงกับข้อเท็จจริง  กระผมขอ
มอบหมายเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเป็นผู้สรุปชี้แจงครับ  

นายอภิวัฒน์  ขัดสงคราม เลขานุการคณะกรรมแปรญัตติฯ (รับมอบหมายจากประธานแปรญัตติ) 
ตามมตทิี่ประชุม คณะกรรมการฯกระผมขอสรุปการตั้งประมาณการรายจ่ายในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ดังนี้  

ก. ด้านบริหารทั่วไป 
1. แผนงานบริหารทั่วไป    ยอดรวม  11,688,920 บาท 
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม    1,197,000 บาท 

ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา    ยอดรวม   17,621,446 บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม        980,000 บาท 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม        584,700 บาท  
4. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม      1,020,000บาท 
5. แผนงานสร้างความเข้มของชุมชน  ยอดรวม         116,000บาท 
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม         549,500บาท 

ค. ด้านเศรษฐกิจ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม        6,596,436 บาท 
2. แผนงานการเกษตร    ยอดรวม                    20,800 บาท 

ง. ด้านการดำเนินการอ่ืนๆ 

๑. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม  17,625,198 บาท 

รวม งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 58,000,000 บาท 
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นายอภิวัฒน์ ขัดสงคราม( เลขานุการแปรญัตติฯ) -  แจ้งหมายเหตุ มีการปรับปรุงตัวเลขเกี่ยวกับ 
การอ้างข้อมูล จัดสรรในอัตราคนละ ..... บาท สำหรับเงินค่าอาหารกลางวัน ด้วย เจ้าหน้าที่กองการศึกษาอ้าง
ข้อมูลมาผิด เช่น อัตรา 27 บาท ลงผิดเป็น 36 บาท จึงปรับให้ตรงกับระเบียบฯ แล้ว รายละเอียดจำนวนเงิน 
ของแผนงานการศึกษา จะเป็นตามที่กระผมแจ้งไว้ข้างต้นครับ หากมีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปราย เรียนเชิญ
ครับ และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ี ท่านษายน เมืองมา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และ ท่าน
อภิวัฒน์  ขัดสงคราม เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แถลงคำแปรญัตติฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๘ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และพิจารณาแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ได้รับคำแปรญัตติฯ จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรี
ค้ำ และผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ แต่ประการใด และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณา
ตรวจ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว  

ตัวเลขที่ตั้งจ่ายตามแผนงาน มาตรฐานระบบงบประมาณ e – LAAS ของระบบบันทึกบัญชี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติจะแปรผัน 
จำนวนเงิน แต่ละงาน และ แผนงาน เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ครับ  กระผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณา วาระท่ี 
2 ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  

มติที่ประชุม        - เห็นชอบ   10 เสียง  

- ไม่เห็นชอบ   –  เสียง 
- งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.) 

สรุป มติที่ประชุมเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ( วาระ๒ ขั้นแปรญัตติ) 

๕.๒ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ - จากญัตติเรื่อง การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ วาระท่ี ๓ ขั้นเห็นชอบการตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายฯ 

เลขานุการสภาฯ   - เรียนประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่ 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ในการพิจารณา วาระที่
3 ขั้นลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม     -    เห็นชอบ   10 เสียง  

- ไม่เห็นชอบ   –  เสียง 
- งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.) 

สรุป มติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

7/เรื่อง การขออนุมัติ.......... 



๘ 
 

๕.3 เรื่อง การขอความเห็นชอบรังวัดตรวจสอบ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)  
ซอย12 บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่ 4 เพ่ือ จัดการปักหลักหมายเขตที่ดิน และแผ่นป้ายบอกชื่อ พร้อมรูปแผนที่ใน
ป้าย  :  อ้างอิง หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 47787 ที่ดินเลขที่ 431 ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน มีเนื้อ
ที่ 3 งาน 82 ตารางวา อยู่ในการดูแลรักษาของ กระทรวงมหาดไทย  (ท่ีพักผ่อนสาธารณะประโยชน์) หนังสือ 
น.ส.ล. ออกให้ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2534 
 ประธาน สภาฯ - ขอเชิญท่านนายก อบต. และ สมาชิก อบต.หมู่ที ่4 ชี้แจงความเป็นมา และ 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายด้วย ตามลำดับ ครับ  
 
 นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยกระผมได้รับทราบการขอยื่นออกรังวัด สอบ
เขต ที่ดินหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ซอย 12 บ้านสันสลีหลวง กระผมว่าเป็นการดีสำหรับการได้รู้แนว
เขตท่ีชัดเจน สำหรับที่หลวง ครับ 
 
 นายอภิวัฒน์  ขัดสงคราม (สมาชิก อบต. หมู่ที ่4) 

- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนำเรียนว่าหากดำเนินการรังวัดสอบเขต 
ที่ดิน นสล.ของหมู่บ้านแปลงนี้แล้ว จะได้ทราบแนวเขตท่ีชัดเจน สามารถนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้านสำหรับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตต่อไปได้ครับ 
 เลขานุการสภา อบต. -     เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอนำเรียนตาม หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.6/ว2036 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 (กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น)
ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้กรมส่งเสริมฯ แจ้ง อปท. สำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
โดยการรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบ เพ่ือทำการปักหลักหมาย
เขตท่ีดิน และ แผ่นป้ายบอกชื่อ พร้อมรูปแผนที่ในป้าย ในการประชุมขับเคลื่อน และ ติดตามนโยบายของรัฐบาล
และ ภารกิจสำคัญ ของ สนง.ปลัด กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย กรมฯขอ
ความร่วมมือจังหวัดและ อปท. พิจารณาดำเนินการสำรวจที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบ ซึ่งมี
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง หรือ ไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทั้งท่ีดินสาธารณประโยชน์ที่มีข้อมูล 
และ ไม่มีข้อมูลปรากฏ ในการสืบคัน น.ส.ล. กรมที่ดิน (e-Lands Public)  
  การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมรังวัด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครอง ป้องกัน
ที่ดิน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้างอิง : หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0815.4  
/ 147 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2565 เรื่อง การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565 เดือน มิถุนายน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  
 
 ที่ประชุม  - พิจารณาว่าด้วยเป็นการดูแลรักษาที่ดินสาธารณะประโยชน์ และ
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย จึงควรให้การสนับสนุนดำเนินการ 

 
มติที่ประชุม     - เห็นชอบ  10  เสียง  

- ไม่เห็นชอบ   –  เสียง 
- งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.) 

 
8/5.4 เรื่องการขอความเห็น........... 

 



๙ 
 

5.4 เรื่อง การขอความเห็นชอบ ขอออกเอกสารสิทธิ์ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) 
บ้านกล้วย หมู่ที ่5 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย  
 
 ประธาน สภาฯ - ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงความเป็นมา และ เลขานุการสภา อบต. ชี้แจง
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง กับ การพิจารณาในวาระการประชุมฯนี้ด้วย ตามลำดับ ครับ  
 
 นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยกระผมได้รับแจ้งจากกองช่างฯ ว่า สนง.ที่ดิน จ.
เชียงราย สาขาแม่จัน ความว่า ตามท่ี อบต.ศรีค้ำ แจ้งยื่นคำขอรังวัด ตรวจสอบที่สาธารณะ ตามคำร้องเลขที่ 
11/12/66 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2566 หมู่ที่ 5 ต.ศรีค้ำ เจ้าพนักงานนัดทำการรังวัด 5 มีนาคม 2567 เนื่องจาก
ช่างทำการรังวัดมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานฝ่ายรังวัด สนง.ที่ดิน จ.เชียงราย สาขาเทิง ทำให้ช่างดำเนินการรังวัด
ตรวจสอบที่สาธารณะยังไม่แล้วเสร็จ จึงให้กระผมไปพบ หัวหน้าฝ่ายรังวัด กำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันรับ
แจ้ง กระผมจึงได้ไปให้บันทึกถ้อยคำ ยกเลิกรังวัด (ตามแบบ ท.ด. 16) อ้างอิง ที่สาธารณประโยชน์ เลขที่ 
22222 หมูที่ ่5 จ.เชียงราย สำนักงานท่ีดนิ จ.เชยีงราย สาขาแม่จนั วันที ่25 กรกฎาคม 2567 นาม องค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ยื่นคำร้องรังวัด ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินตามคำขอที่ 745 / 2566 ลงวันที่ 
24 พฤษภาคม 2566 ความว่า “ไม่ประสงค์จะดำเนินการรังวัดต่อไป จึงขอยกเลิกคำขอรังวัดดังกล่าว  

 ตามท่ีข้าพเจ้าเจ้าของที่ดิน ได้ยื่นขอรังวัดตรวจสอบที่สาธารณะ ตามคำขอเลขที่ 1051 ลงวันที่  24 
พฤษภาคม 2566 ในวันนี้ข้าพเจ้าได้เข้ามาติดต่อทาง สนง.ที่ดินฯ สาขาแม่จัน เพ่ือ ยกเลิกคำขอดังกล่าวข้างบน
นี้ เนื่องจากจะไปยื่นขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง” ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้ชาวบ้านรับทราบแล้ว ใน
รอบการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 
 

ที่ประชุม - เนื่องด้วยการสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยการรังวัด
ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบ เพ่ือทำการปักหลักหมายเขตที่ดิน และ 
แผ่นป้ายบอกชื่อ พร้อมรูปแผนที่ในป้าย ในการประชุมขับเคลื่อน และ ติดตามนโยบายของรัฐบาลและ ภารกิจ
สำคัญ ของ สนง.ปลัด กระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.6/ว2036 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 (กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น) 
จึงเห็นชอบดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) 

 
มติที่ประชุม     - เห็นชอบ  10  เสียง  

- ไม่เห็นชอบ   –  เสียง 
- งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.) 

 

 5.5 เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  
5.5.1 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน ๑ เครื่องๆละ 2,500 บาท  

 
9/ประธานสภา .......... 



๑๐ 
 

ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ท่านคณะ
ผู้บริหาร ฯ  ดิฉันขอชี้แจง การขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ 

รายละเอียดการโอนตั้งรายการใหม่ 

(ชุดที่1)  โอนลด     โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงานบริหารทั่วไป     แผนงานบริหารทั่วไป 

งานควบคุมและตรวจสอบภายใน    งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 

งบ ค่าครุภัณฑ์      งบ ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1   -    เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,100 บาท  

โอนลด  ( - )      1,100 บาท   โอนเพิ่ม  ( + ) 1,100 บาท 

งบประมาณหลังโอน    0     บาท   งบประมาณหลังโอน 1,100 บาท 

 

(ชุดที่2) โอนลด      โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงานบริหารทั่วไป     แผนงานบริหารทั่วไป 

งานควบคุมและตรวจสอบภายใน    งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 

ค่าตอบแทน      ค่าครุภัณฑ์ 
-  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    * ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

      -    จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 5,000 บาท  

โอนลด  ( - )  1,400  บาท   โอนเพิ่ม ( + )  1,400 บาท 
งบประมาณหลังโอน 3,600 บาท   งบประมาณหลังโอน 2,500 บาท 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  - นำเรียนเพื่อพิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ด้วยครุภัณฑ์ดังกล่าว จะนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

เลขานุการสภาฯ   - ชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ดังกล่าวเป็นไปตาม ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลดที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธกีารงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  

10/มติที่ประชุม .......... 
 



๑๑ 
 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบ  10  เสียง  

- ไม่เห็นชอบ   –  เสียง 
- งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.) 

 

5.5.2 งานบริหารงานคลัง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 

 เพ่ือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  

ประธานสภาฯ   - กล่าวเชิญ ผู้แทนของกองคลัง ชี้แจงการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว 

รองปลัดรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง - เรียนประธานสภาฯ กระผมขอชี้แจง การขออนุมัติการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดการโอนตั้งรายการใหม่ 
โอนลด      โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั่วไป    แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง    งานบริหารงานคลัง 
ค่าครุภัณฑ์      ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  * ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 

      -    จัดซื้อโต๊ะ         จำนวน  3 ตัว  
-    จัดซื้อตู้เอกสาร   จำนวน  1 ตู ้

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
โอนลด( - )  30,000  บาท  โอนเพิ่ม  ( + )  30,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน   0    บาท  งบประมาณหลังโอน 30,000  บาท 
* รายการที่จะดำเนินการจัดซื้อ ได้แก่ 
1. โต๊ะสำนักงาน (หน้าเมลามีน)  จำนวน 2 ตัว ขนาด 155.5 x 79.2 X 75   C.M. 
2. โต๊ะสำนักงาน (หน้าเมลามีน)  จำนวน 1 ตัว ขนาด 138.8 x 72.2 X 75   C.M. 
3. ตู้เอกสาร 2 บาน (แบบเปิดกระจก)  จำนวน 1 ตู้  ขนาด 121.8 x 45.7 X 183 C.M. 
* คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 

เลขานุการสภาฯ   - ชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ดังกล่าวเป็นไปตาม ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลดที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น แห่ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธกีารงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
มติที่ประชุม     - เห็นชอบ  10  เสียง  

- ไม่เห็นชอบ   –  เสียง 
- งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.) 

 
11/ระเบียบวาระท่ี 6 ........... 

 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

        (6.1) เรื่อง การเข้าร่วมงาน โครงการโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ “ บ่อง ฉ่อง ตุ๊ ” ประจำปี  
งบประมาณ  พ.ศ. 2567 ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2567 ณ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.ศรีค้ำ อำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย  และ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธา
อ่ิมบุญ อุดหนุนชุมชน ” ตักบาตรพระขี่ม้า และกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นโพธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 
2567 ณ วัดถ้ำป่าอาชาทอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

นายก อบต. - จากที่กล่าวมา ด้วยการจัดงานมีขึ้นพร้อมกัน กระผมจึงขอนำเรียนที่ 
ประชุมว่า คณะบริหาร จะแบ่งสมาชิกร่วมงานทั้ง 2 โครงการ กระผมจะไปร่วมงานที่วัดถ้ำป่าอาชาทอง ด้วยท่าน
นายอำเภอ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ อ่ืนๆไม่ได้รับการประสานงานมาครับ และ มอบหมายรองนายก 
อบต. เข้าร่วมงานโล้ชิงช้าฯ ครับ 

นายมนัส  ไพศาลรุ่งเรืองกิจ (สมาชิก อบต. หมู่ที่9)  - กล่าวกระผมขอเรียน 
เชิญ ท่าน สมาชิก อบต.และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานโล้ชิงช้าฯ ทีจ่ัดเป็นประเพณีมาประจำทุกปี ซึ่ง มี
กิจกรรมการแสดงการแสดงวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า ภูมิปัญญาชนเผ่าและการขับร้องเพลงชนเผ่าในตำนาน 
เพ่ือให้คนในชุมชนและผู้ร่วมงาน ได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่าที่ควรแก่การอนุรักษ์ และยังเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ให้นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัด และ นอกจังหวัดมา
ท่องเที่ยวฯ  หากทราบจำนวนผู้เข้าร่วมทางหมู่บ้านจะได้จัดเตรียมอาหารไว้รับรอง ครับ 

นางสาวสายสุนี  จันทาพูน (ผอ.กองการศึกษา)  - ด้วยการจัดงานดังกล่าวใช้ 
งบประมาณ จัดงาน โดยสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 100,000 บาท และ 
งบประมาณของอบต.ศรีค้ำ จำนวน 50,000 บาท ในวันงานมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ในเบื้องต้น กองการศึกษา 
ได้ประสานงานกับ ผู้นำหมู่บ้านไว้บ้างแล้ว ส่วนขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆ อยู่ระหว่างการเตรียมการค่ะ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
    
     (6.2) เรื่อง การของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหา 

การขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)  
นายก อบต. - ด้วยกระผมได้พบเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคำขอ 

งบประมาณ ฯ ดังกล่าว ได้ให้ความเห็น กรณีการขอรับงบประมาณรายจ่ายฯ ให้ประกอบเอกสารรายงานการ
ประชุมของหมู่บ้านเกี่ยว กับ การของบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ ระบบประปาของหมู่บ้าน รายงานการประชุม
ต้องนำเรียน นายก อบต. และส่งลงที่งานธุรการ ลงรับตามระบบงานสารบรรณ จะมีการอ้างอิงเลขที่หนังสือ รับ
เอกสาร ของ อบต.ด้วยครับ เพราะการของบประมาณฯ จะต้องนำส่ง อำเภอและจังหวัด จึงจะผ่านระบบการของ
งบประมาณฯ ดังกล่าว ครับ  

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
(6.3) เรื่อง การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568  
นายก อบต. - ด้วยกระผมได้ตรวจสอบดูข้อมูลคำขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี  

2568 สำหรับ โครงการของ อบต.ศรีค้ำ พบจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 
 

12/ลำดับที่ 1240 .......... 



๑๓ 
 

ลำดับที่ 1240   โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ฯ 
จำนวนงบประมาณ    4,250,000.- บาท  

ลำดับที่ 12830  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างฯ พื้นที่จาก 
หมู่3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด เชื่อม บ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร  จำนวนงบประมาณ  3,450,000.- บาท  

ที่ประชุม - รับทราบ 

(6.4) เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนจากเหตุน้ำท่วม พ้ืนที่ ต.ศรีค้ำ  
นายก อบต. - จากเหตุการณ์น้ำท่วม เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมาพบ 

ชาวบ้านหลายหมู่บ้าน ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ พ้ืนที่ หมู่ที ่1 , หมู่ที ่2 , หมู่ที่ 
3 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่5 , หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 10 อบต.ศรีค้ำ ได้ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าหากได้รับการบริการไม่ดีเท่าที่ควร อันเนื่องจากการประสานงานของเจ้าหน้าที่ กระผมในฐานะ
ผู้บริหาร อบต.ศรีค้ำ ต้องขออภัย และ จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขต่อไปครับ ขอสรุปรายงาน ดังนี้ 

1. มีบางหมู่บ้านเอกสารขอรับความช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมไม่ครบ เจ้าหน้าที่จะประสานไปนะครับ สำหรับความ
เสียหายด้านประมง ท่านต้องไปขึ้นทะเบียนก่อน นะครับจึงจะได้รับความช่วยเหลือ (รายละเอียดกระผมแจ้ง
ไว้ในไลน์กลุ่มท่านสมาชิก อบต.แล้ว ครับ) ส่วนการขอรับความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์จะต้องไปขอแบบคำ 
ขอรับความช่วยเหลือมาใหม่ครับ 

2.  สำหรับสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดจากเหตุน้ำท่วม กระผมรับประสานงานขอรับงบฯช่วยเหลือ จำนวน 2-3 รายการ 
ได้แก่ ท่อลอดเหลี่ยม บ้านป่ายาง หมู่ที่2 ให้ถ่ายภาพ จัดทำรายละเอียดการได้รับความเสียหาย และ คันพนัง
แม่น้ำคำ พังเสียหาย ของ บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่ 4 ให้ทำหนังสือขอรับความช่วยเหลือ และหมู่ท่ี 8 จะทำ
หนังสือขอรับงบประมาณมาด้วยก็ได้ครับ และส่งหนังสือลงรับผ่านที่งานธุรการ อบต. (เข้าระบบงาน
ราชการ) ด้วยจะต้องส่งเอกสารฯ ให้ปลัดอำเภอฝ่ายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อำเภอแม่จัน  ในวันศุกร์
นี้ครับ เพราะอำเภอแม่จัน จะต้องนำเข้าทีป่ระชุมเสนอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ เพ่ือขอรับงบประมาณช่วยเหลือจากเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ต่อไป 

3. ขอขอบคุณผู้นำชุมชน และสมาชิก อบต.หมู่ที1่ ในการดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัย พายุ  ฝน พัดเสา
ไฟฟ้าหักทับหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสาไฟฟ้าชำรุด จำนวน 3 ต้น ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วครับ 

  นายด้าย ดวงมลิ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10  - กระผมขอสอบถามเนื่องด้วยได้
รับคำทักท้วงจากชาวบ้านว่า ทุกครั้งที่ให้เอกสารขอความช่วยเหลือ ไม่เห็นได้รับความช่วยเหลืออะไร กระผมจึง
ตอบชาวบ้านไม่ได้ จึงขอนำเรียนว่าเป็นเพราะเหตุใดครับ 

  นายก อบต.  - การขอความช่วยเหลือ หากเป็นหน่วยงานภายนอก หากนำเอกสาร
ไปแล้วไม่ได้ความช่วยเหลือกระผมไม่ทราบเหมือนกันครับ ว่าเอกสารไปไหน แต่ ถ้าเป็นหน่วยงานของ อบต.
หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องคืนเอกสารกลับไปครับ ซึ่ง ต่อไปกระผมจะติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดครับ ต้องขออภัยด้วยครับ 

  นายอภิวัฒน์  ขัดสงคราม สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 - ในพ้ืนที ่บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่4 
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวนหนึ่งสำหรับครอบครัวที่อยู่ใกล้เคียงแม่น้ำคำ และกระผมต้องขอขอบคุณ
แทนชาวบ้าน ที ่อบต.นำข้าวกล่อง และ น้ำดื่มไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยห้องครัวที่ 

13/ประกอบ.......... 
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ประกอบอาหารของชาวบ้านถูกน้ำท่วม  กรณีน้ำมาฉับพลันชาวบ้านขนของหนีน้ำไม่ทัน  ขอบคุณสำหรับรถขุด
ตีนตะขาบของ อบต.ในการไปขุดเปิดทางระบายน้ำ ทั้งนี้ อนาคต อบต. ควรช่วยเหลือในการ ปรับปรุงระบบ
ประตูระบายน้ำ แม่น้ำคำ ซ่ึง ชำรุด ใช้งานได้ ไม่ดี เท่าท่ีควร จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแก้ไขอยู่ครับ  

  นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 - กระผมขอนำเรียนกรณี การ
ประสานงานช่วยเหลือชาวบ้าน บางรายแจ้งมาว่าในครอบครัวมีสมาชิก 3 คน พ่อ แม่ ลูก แต่ได้รับข้าว 1 กล่อง
เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ ด้วยสถานการณ์น้ำมาฉับพลันชาวบ้านจะวุ่นวายกับการขนทรัพย์สินหนีน้ำ ดังนั้น หากมี
การลงพ้ืนที่ ให้การช่วยเหลือ โปรดแจ้ง สมาชิก อบต.ให้ทราบด้วยครับ  

ปลัด อบต. - นำเรียนท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กรณีเหตุภัยธรรมชาติ ระเบียบเปิด 
กว้างในการให้ความช่วยเหลือ ในเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนได้ทันทวงที หาก 
ไปกระทบกับการดำเนินชีวิต และท่านนายก ยังสามารถใช้เงินสะสมได้ในการแก้ไขปัญหาฉับพลัน หาก
งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ สำหรับที่ดินทำกินของชาวบ้านมีทางเกษตรอำเภอดูแลรับผิดชอบอยู่ จะออก
สำรวจพื้นที่จริงตามระเบียบฯ  และจะส่งข้อมูลให้จังหวัด มีการใช้งบประมาณของจังหวัด ช่วยเหลือ หากไม่ 
เพียงพออย่างไร จังหวัดจะแจ้งให้ อบต.ช่วยเหลือ แต่ก็ตามสถานะการเงินการคลัง และ ดุลยพินิจของผู้บริหาร 
โดยทั้งนี้จะพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ค่ะ 

  นายรพีภัทร  เบียแลกู่   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 - เรียนท่านนายก กระผมขอแจ้ง
เหตุดินสไลด์ ถนนทางเข้าหมู่บ้าน รุ่งเจริญ ครับ  

นายก อบต.  - ตอบท่าน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 จากการลงพ้ืนที่กระผมเห็นแล้ว 

ครับ จะรีบให้การแก้ไข และ ขอแจ้งว่า หากมีการทำปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน ขอให้ทำไหล่ทางด้วยครับ 
และ มีการวางท่อระบายน้ำด้วยครับ เนื่องจากน้ำไม่มีทางระบายจึงทำให้เกิดปัญหาดินสไลด์ได้ครับ  

ที่ประชุม - รับทราบ 

(6.5) เรื่อง การขอย้ายประตูรั้วของโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีได้รับประสานงานจากท่าน สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ท่านฝาก 

เรื่องการขอย้ายประตูรั้วของโรงเรียนฯ เนื่องจากไปติดกับเส้นทางของวัดซึ่งทางวัดจะดำเนินการปรับปรุงถนน
รอบวัดเวียงสา (แท้จริงแล้วประตู่รั้วของโรงเรียนฯก็เข้าไปในเขตของธรณีสงฆ์) ซึ่งมีมานานแล้วตั้งแต่ชุมชน 
ดั้งเดิม บ้าน วัด โรงเรียน มิได้แยกจากกัน ชาวบ้านจะใช้ประโยชน์ร่วมกัน   
 
  นายษายน  เมืองมา (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) - การย้ายรั้วดังกล่าว จะมี
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงติดตั้งประตูรั้วของโรงเรียนใหม่ ซึ่งจะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและแรงงาน คิดค่างาน
แล้วไม่น่าจะเกิน 10,000.- บาท ครับ กระผมจึงนำเรียนที่ประชุมให้ทราบว่าจะมีการดำเนินการดังกล่าว   
 
  ที่ประชุม - ไม่ขัดข้องเนื่องจากเป็นความประสงค์ของทางวัด ซึ่งเป็นเขตธรณี
สงฆ์ ประกอบการบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซม รั้วและสถานที่ของโรงเรียน อบต.ศรีค้ำ ใหม่ เดิมใช้งานมานาน
มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา ให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นเป็นเรื่องท่ีควรสนับสนุนดำเนินการ 

 

/6.6 เรื่อง การฝึกอบรม ........... 
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(6.6) เรื่อง การฝึกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน และสมาชิก อบต.ศรีค้ำ 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 

นักทรัพยากรบุคคล - ด้วยตามนโยบายท่านนายก อบต. แจ้งให้ทำโครงการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพ สถานที่ ณ ศิลามณี รีสอร์ท อ.แม่สาย ในวันที่ 28-29 เดือน กันยายน 2567 งานการเจ้าหน้าที่
ประสงค์จะให้ท่าน ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือ เตรียมความพร้อมในด้าน อาหาร ที่พัก ต้องการ
คนทีจ่ะเข้าร่วมอย่างแน่นอน ลักษณะการอบรมจะเป็นแนวละลายพฤติกรรม มุ่งเน้น การทำงานเป็นทีมให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถนำกลับมาใช้ในการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างกำลังกาย กำลังใจ ในการทำงานร่วมกัน 
ให้เกียรติกัน ทำงานได้อย่างมีความสุข สร้างองค์กรแห่งความสุข ตามหลัก Happy Workplace สามารถ
สร้างสรรค์พัฒนา ต.ศรีค้ำ ด้านงานบริการ แก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามด้วย 
ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

ประธาน สภาฯ - แจ้งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หรือ ผู้ร่วมประชุม ท่านใด
จะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ หากมีเรื่องอื่นใดอีก ขอเชิญเสนอได้ครับ  

ประชุม  - ไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นใดๆ ต่อที่ประชุมฯ แต่อย่างใด 

ประธาน สภาฯ - แจ้งวันนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ได้พิจารณาตามวาระการ
ประชุมที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายก อบต. , ท่านรองนายก อบต. , ท่าน สมาชิกสภา 
อบต.ศรีค้าทุกท่าน , ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานที่เก่ียวข้อง ที่เข้าร่วมประชุมฯ หากไม่มีสมาชิกฯ 
ท่านใดมีเรื่องจะนำเสนอต่อที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรคี้ำ กระผม ขอปิดการประชุม  

ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 

 

(ลงชื่อ) ................................................ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                       (นางสาวกอบแก้ว  แก้วคำ) 

                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดการประชุม เพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เมื่อ 

วัน จันทร์ ที่....26.....เดือน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗.... ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ่๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประชุมเมื่อ วัน   พุธ    ที ่ ๒๑   เดือน  
สิงหาคม  ๒๕๖๗  มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์แล้วทุกปราการ จึงลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

  (ลงชื่อ) ................................................... ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                              ( นายษายน  เมืองมา) 
                                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 

15/ลงชื่อ ............. 
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         (ลงชื่อ) ...................................................           (ลงชื่อ) ................................................... 
                  (นายสุวิทย์  ติบ๊เบชา)                                            (นายบันลือศักดิ์  ศิริโสม) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ 
กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม                กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
ส่วนที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๗ ประชุมฯ เมื่อ วัน พุธ ที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 เมื่อถึงรอบการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ  สมัย..สามัญ...... ที.่..4......ครั้งที.่...1...... 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อ วัน   พฤหัสบดี      ที ่   26    เดือน  ธันวาคม      พ.ศ. ๒๕๖๗....... 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานว่าสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีค้ำ มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ  แล้ว  
 

(ลงชื่อ) สิบเอก  ..................................................... 
                     ( พินิจ  ม่วงเกตุ ) 

                                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 
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